

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ศูนย์ข่าวแพชฟิก (20 พ.ค. 60)  ไทยรัฐ	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ สถานการณ์น้ำท่วมรพ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินได้ สำหรับผู้ป่วยที่ย้ายไปรพ.ลานกระบือและรพ.โทรنگาม จะรับกลับมารักษาต่อไป และเปิดให้บริการได้ตามปกติ ผลการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์บริการประชาชน เทศบาลตำบลพรานกระต่าย วันที่ 18 พ.ค. 60 ส่วนใหญ่มีการปวดเมื่อย เวียนศีรษะ และบาดเจ็บเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังพบผู้เสียชีวิต 1 รายจากจมน้ำ ขอให้ประชาชนระวังพลัดตกน้ำ เสียชีวิต โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และควรสำรวจฝ้าระวังบริเวณบ้าน รอบบ้าน เช่น ฝ้าไม้ที่ผุพังหรือที่ตะไคร่ขึ้น ทางเดินบนสะพานที่ไม่แข็งแรง เป็นต้น สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ ขอให้ระวังโรคฉี่หนูที่อาจมากับน้ำท่วม หากมีไข้ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ หลังลุยน้ำ ย่ำโคลน ให้รีบพบแพทย์ทันที</p> <p>-เสนอข่าว พื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน น้ำท่วมหนักหลายจังหวัด โดยในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิรวมใจ อปพร. อ.เมืองเชียงใหม่ ต้องช่วยกันขนย้ายนายสุชาติ ศรีเทพ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 193/4 ถนนศรีปิงเมือง ซอย 5 ต.หายยา เป็นผู้ป่วยติดเตียง หลังน้ำท่วมบ้าน ไปส่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่</p> <p>จ.กำแพงเพชร ระดับน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย ลดระดับลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนรพ.พรานกระต่าย แพทย์ พยาบาล ทหารและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งทำความสะอาดอาคาร รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเปิดให้บริการประชาชน ขณะที่ถนนบริเวณปากทางเข้ารพ.ยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะทาง 500 เมตร รถทุกชนิดสามารถผ่านได้แล้ว</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก (20 พ.ค. 60)	<p><b>ส่งตรวจ 'น้ำผุด' กลางลานบ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางโสภณ วงศ์วิลาศ ผอ.รพ.สต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมด้วย อสม.รุ่งเรือง หมู่ 8 ต.ห้วยสัก ทำการเก็บตัวอย่างน้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดิน บริเวณลานบ้านของนายดวงคำ สุวรรณภา อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 387 หมู่ 8 บ้านร่องฝ้าย ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงราย คาดว่า จะทราบผลภายใน 3 วัน ในเบื้องต้นได้แนะนำให้ชาวบ้านอย่าพึ่งดื่มกิน เพราะยังไม่ทราบสิ่งที่อยู่ในน้ำผุด</p>
เว็บไซต์สนุก (20 พ.ค. 60)	<p><b>เยลลี่ติดคอเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว "เอ๊ะ จิรากร" นักร้องชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่า ลูกสาวกินเยลลี่ยี่ห้อหนึ่งแล้วเกิดติดคอ ตาเหลือก ภรรยาให้จับขาลูกยกขึ้นให้ห้อยหัวลง และช่วยกันตบที่หลังให้เยลลี่หลุดออกมาจากคอ แต่ยังไม่หลุด พี่เลี้ยงเอานิ้วล้วงปากจนลูกสำลักและไอออกมามาก โดยได้รู้วิธีการช่วยชีวิตเด็กในเหตุการณ์แบบนี้จากโลกออนไลน์</p>
ไทยโพสต์ (20 พ.ค. 60)	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอบทความว่า การที่รัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าและมอระกู่ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2558 สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรีนิโคติน ที่อาศัยบุหรีไฟฟ้าและมอระกู่เป็นตัวนำสารเสพติดบุหรีนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย การที่บริษัทบุหรีข้ามชาติและผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งพยายามวิงวอน ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รว.สธ. ขอให้รัฐบาลเปิดให้มีการนำเข้าและขายบุหรีไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเสรีนั้น จึงสวนทางกับข้อกำหนดของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 3 ที่ว่าด้วยการตัดสินใจใดๆ ของผู้ใหญ่ในสังคมพึงคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก จึงได้แต่หวังว่า พระราชปราชญ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลและร่วมกันสร้างต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนของชาติ จะเป็นเครื่องเตือนสติทุกฝ่ายในสังคมรวมถึงรัฐบาล ในการกำหนดนโยบายเพื่อปกป้องเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรีไฟฟ้าได้ในที่สุด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคธาลัสซีเมีย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคที่ถ่ายทอดทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย (22 พ.ค. 60)	พันธุกรรม ทำให้แต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นประมาณ 12,125 ราย วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือลดจำนวนการเกิดโรคในเด็กเกิดใหม่ โดยการตรวจเลือดหาความผิดปกติและตรวจคัดกรอง จึงขอให้คู่สามีภรรยาวางแผนพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่างกายก่อนมีลูก
M2F (22 พ.ค. 60)	<b>โรคไข้หูดับ</b> -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส ตั้งแต่ต้นปี 2560 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 111 ราย เสียชีวิต 6 ราย พบมากที่สุดใน จ.พะเยา เชียงใหม่ ชัยภูมิ และพิจิตร ตามลำดับ และมักพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. ซึ่งเป็นช่วงงานบุญและเทศกาลต่าง ๆ
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย (22 พ.ค. 60)	<b>รพ.ศรีธัญญาเตรียมเปิดตัว "ศูนย์จิตธรรม"</b> -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รพ.ศรีธัญญา เป็นหนึ่งในรพ.นำร่อง ที่จะนำสติบำบัดเข้ามาใช้กับผู้ป่วยและบุคลากรของรพ. โดยเตรียมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์รพ.ศรีธัญญาเป็นศูนย์จิตธรรม เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชและบุคลากรใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสมาธิ ใช้หลักธรรมะในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปด้วย โดยพร้อมเปิดตัวในวันครบรอบการก่อตั้งปีที่ 76
กรมประชาสัมพันธ์ (22 พ.ค. 60)	<b>จัดทีมเอ็มเสิร์ทรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก</b> -เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิริภูวัตน์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้สั่งการให้จัดทีมวิศวกรฉุกเฉิน หรือทีมเอ็มเสิร์ท เตรียมพร้อมลงพื้นที่รับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้การดูแลและช่วยเหลือ พื้นฟูสถานพยาบาลในระบบที่สำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแม้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีความพร้อมรับมือผู้ป่วยเข้ารักษาพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ (22 พ.ค. 60)	<b>ทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต</b> -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถตรวจวัดความดันโลหิตได้เองที่บ้านด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต ซึ่งมี 2 ชนิด คือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทที่ใช้หูฟังและแบบอัตโนมัติ สำนักงรีงสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตทั้ง 2 ชนิดที่ใช้งานในรพ.สต. และใช้งานโดยอสม. จำนวน 586 เครื่อง พบว่า มีเครื่องที่ตกมาตรฐาน 112 เครื่อง คิดเป็นประมาณร้อยละ 19 โดยส่วนใหญ่ตกมาตรฐานด้านอัตราการรั่วของความดันในระบบ ทำให้มีผลกระทบในการวินิจฉัยโรค ดังนั้นผู้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตควรหมั่นใส่ใจดูแลรักษาเครื่องวัดความดันอย่างต่อเนื่อง และสอบเทียบเครื่องมือเป็นระยะ เพื่อให้ได้มาตรฐาน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กลุ่มเครื่องมือแพทย์ สำนักงรีงสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มติชน(21พ.ค.60)	<b>ความร่วมมือวิจัยด้านวัณโรค</b> -เสนอบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ริเคน (Riken Center for integrative Medical Sciences) ในการวิจัยด้านวัณโรคระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ SATREPS "Integrative human and pathogen genomic information for tuberculosis control" ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของคนและเชื้อวัณโรค ช่วยให้วินิจฉัยรวดเร็ว ทำให้รู้ผลเชื้อวัณโรคได้อย่างได้ภายใน 2 วัน จากเดิม 5 สัปดาห์ตามแบบมาตรฐานที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และสามารถให้ยาได้เหมาะสมแก่ปัญหาวัณโรคได้อย่าง
ข่าวสด (22 พ.ค. 60)	<b>การให้บริการวัคซีนของประเทศ</b> -เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) กล่าวว่า ได้จัดเสวนาและประชุมระดมสมองหัวข้อ "วัคซีนสำหรับประชาชน เพื่อคนทุกวัย" ในสัปดาห์แห่งการณรงค์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก พบว่าผู้ร่วมเสวนาจากหลายภาคส่วนเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มความหลากหลายของวัคซีนที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย นอกเหนือจากวัคซีนพื้นฐานป้องกัน 10 โรค ตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังมีข้อเสนอให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวัคซีนพื้นฐาน รวมถึงให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องวัคซีนแต่ละชนิดเพื่อให้ อสส. และ อสม. นำไปถ่ายทอดให้ชุมชนได้เข้าใจด้วย
กรมประชาสัมพันธ์	<b>วัคซีนป้องกันโรคหัด</b> -เสนอข่าว ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองนำบุตรหลานไป

สื่อ	ประเด็นข่าว
(22 พ.ค. 60)	รับวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด คือ ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง โดยให้ในรูปของวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน หลังข้อมูลปี 2560 ภาคใต้ตอนล่างพบการเกิดโรคหัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไทยรัฐ (22 พ.ค. 60)	<p><b>ระบบดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดาร์ส ตรีสุโกศล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพะบรมราชินีนาถ รพ.ศิริราช กล่าวถึงผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ว่า เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งในปี 2557 รพ.ศิริราชได้ร่วมกับ สปสช.เขต 13 กทม. จัดทำระบบดูแลผู้ป่วยเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้ประสานกับรพ.สังกัดสำนักงานแพทย์ กทม. ในฝั่งธนเหนือเพื่อจัดทำระบบร่วมกัน มีการจัดระบบที่เป็นช่องทางด่วน รองรับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ด้าน นพ.ชูชัย ศรชานี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>
โพสต์ทูเดย์ (22 พ.ค. 60)	<p><b>อก.พัฒนาองค์กรสู่ไทยแลนด์ 4.0</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อก. เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา อก.ได้ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพราคายาในท้องตลาด ดูแลระบบบริการสุขภาพในภาครัฐ รวมทั้งผลิตยาคุณภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน และได้ร่วมกับสปสช. เพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงยามากขึ้น สามารถประหยัดงบประมาณให้รัฐบาลได้ถึงปีละ 5-6 พันล้านบาท แนวทางในการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ไทยแลนด์ 4.0 อก.ได้มุ่งคิดค้น วิจัย และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ระบบยาของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพิ่มศักยภาพในการผลิตวัคซีนให้กับประเทศไทย ทั้งนี้ จะเริ่มขับเคลื่อนกระบวนการทำงานทุกระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพในต้นปี 2561</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (22 พ.ค. 60)	<p><b>มัลแวร์เรียกค่าไถ่</b></p> <p>-เสนอสรุป นพ.สุธี ทวีรัตน์ กรรมการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ที่เคยเตือนเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ทางการแพทย์ หลังจากที่เครือข่ายรพ.ของไทยเคยถูกโจมตีจากแฮกเกอร์ มาตั้งแต่ ส.ค. 2559 กล่าวว่า การระบาดของ Ransomware หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่มีมาราว 2 ปี ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะป้องกัน หากจะให้ได้ข้อมูลคืน ต้องจ่ายเงินให้กับแฮกเกอร์ เท่าที่ทราบ ช่วงที่เมืองไทยเคยโดนแฮกเกอร์เจาะระบบรพ.หลายแห่ง มีรพ.สังกัด สธ. ในจังหวัดขอนแก่น เคยจ่ายเงินให้กับแฮกเกอร์ในราคา 5 หมื่นบาท ซึ่งการสกัดกั้นทำได้เพียงแค่ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น</p>
กรุงเทพธุรกิจ (22 พ.ค. 60)	<p><b>พัฒนาชุดตรวจเอ็ดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิน อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า แนวทางหนึ่งที่ช่วยชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสเอชไอวี คือการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยเชื้อเอชไอวี มจธ.จึงพัฒนาชุดตรวจอย่างง่าย แต่ให้ผลการตรวจที่มีความแม่นยำสูงเช่นเดียวกับการตรวจในห้องปฏิบัติการของรพ. และยังสามารถตรวจคัดกรองโรคได้มากกว่า 1 โรคในเวลาเดียวกันจากเลือดปริมาณน้อยกว่า 2 ไมโครลิตร และให้ผลตรวจภายในเวลาเพียง 15 นาที อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายต่อการตรวจต่อครั้งประมาณ 200-300 บาท ซึ่งยังมีราคาสูงสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย</p>
สยามรัฐ (22 พ.ค. 60)	<p><b>ลดเสี่ยงป่วยฉุกเฉินหน้าฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. แนะนำประชาชน หากหลีกเลี่ยงการตากฝนไม่ได้ หลังเปียกฝนต้องทำตัวเองให้แห้งโดยเร็วที่สุด ถอดเสื้อผ้าที่เปียกทันที รับประทานอาหารร้อน และต้องระวังโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคปอดบวม หากพบเหตุผู้ป่วยโรคปอดบวมและอาการเข้าขั้นฉุกเฉิน ควรรีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 มารับผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ ในช่วงฤดูฝนยังพบว่ามียุงกัดเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมาก ควรขับซักรถด้วยความระมัดระวัง เช็กสภาพรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน</p>
ไทยโพสต์ (20 พ.ค. 60)	<p><b>เชื้ออหิวาต์ระบาด</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกแถลงยอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้ออหิวาต์โรคในเขมรในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา 242 คน และมีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 23,500 คน และภายในสิ้นปีนี้อาจมีผู้ติดเชื้อถึง 250,000 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ(20 พ.ค. 60)	-เสนอข่าว ก.สาธารณสุขเคนยาประกาศเตือนภัยเชื้ออหิวตาคโรcinaเขตเมืองหลวงกรุงไนโรบี หลังพบผู้ป่วยแล้ว 5 ราย ผู้อยู่ในข่ายเฝ้าดูอาการป่วยอีก 3 ราย ขณะที่เคนยาถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องละเลยพัฒนาการด้านสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้คนตามชนบททั่วโลก
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย (22 พ.ค. 60)	<b>ลดหวานมันเค็ม</b> -เสนอข่าว นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นพ.สจ.พระนครศรีอยุธยา แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือมีน้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัม ลดพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พร้อมทั้งให้หมั่นตรวจสุขภาพตามสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (22 พ.ค. 60)	<b>“ไวโอฟีคลินิก” รับทำอุมบุญ</b> -เสนอข่าว นายนิมิต แสงอำไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย แฉลงข่าวกรณีจับกุมนายนิคม ลิมารัตน์ ขับรถพาหญิงสาวชาวไทย 6 คน ไปอุมบุญที่ ไวโอฟีคลินิก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมดึงไนโตรเจนเปล่าสำหรับเก็บเชื้ออสูจิ ทั้งหมดรับสารภาพว่าได้รับจ้างจาก Mr.Ran Zhao ชายชาวจีนอายุ 35 ปี อาศัยอยู่ที่ กทม. ให้มาทำการอุมบุญที่ไวโอฟีคลินิก ซึ่งรถยนต์คันที่นายนิคม ลิมารัตน์ ขับพาหญิงสาวมานั้น มีการเข้า-ออกประเทศ 6 ครั้ง มีการพาหญิงสาวไปทำอุมบุญตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 2560 และวันที่ 24 มี.ค. 2560 มีรายชื่อผู้หญิงที่ทำแล้วติดหรือหลุด หรือบางคนรอทำการฝังตัวอ่อน ทั้งนี้ ศุลกากรได้ประสานกับด่านชายแดนทั้งด้านประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ทางการลาวก็ให้ความสนใจ แต่เนื่องจากรัฐบาลลาวไม่มีกฎหมายข้อนี้ แต่ทราบจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการลาวว่า รัฐบาลลาวจะพิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับการอุมบุญในเร็ว ๆ นี้
เดลินิวส์ (21พ.ค.60)	<b>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</b> -เสนอข่าว นพ.ธีระศักดิ์ วิริยานนท์ ผอ.รพ.เกาะสมุย เปิดการอบรมให้ความรู้และทำความเข้าใจพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทยมีมาตรฐานและความปลอดภัย ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ถูกมองว่าแอบแฝงบริการทางเพศ สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี
M2F New)108 (22 พ.ค. 60)	<b>ปัญหาเด็กติดเกม</b> -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ว่า ในปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.31 มี.ค.พบผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นมีปัญหาพฤติกรรมเสพติดเกมอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาทางจิตเวชอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องรวม 53คน ซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.5 เท่าตัวในรอบ 3ปี ร้อยละ 96 เป็นชาย ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวรุนแรงขึ้นทั้งนี้ พบว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมทางจิตเวชร่วมด้วย สำหรับปัญหาที่น่าห่วงคือ คนไทยยังเข้าใจผิดคิดว่าเกมบนสมาร์ตโฟนเกมออนไลน์ ที่รู้จักกันว่า โมบ่า ที่เล่นกัน เป็นที่นิยมเป็นกีฬาทางสมอง แต่แท้จริงแล้วมีอันตรายต่อสมองส่วนหน้าของเด็กส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ สมาธิ ความจำ และการตัดสินใจด้วยเหตุผลทำให้สมองติดเกม เป็นพฤติกรรมเสพติดที่เลิกยาก จึงแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองควรเอาใจใส่การใช้เวลากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตของลูกอย่างใกล้ชิด และต้องมีกฎกติกาภายในบ้านอย่างชัดเจน
เว็บไซต์คมชัดลึก (22 พ.ค. 60)	<b>แห่แชร์-บริจาคเลือดช่วยอ.หมอป่วยเป็นมะเร็ง</b> -เสนอข่าว สมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Oubonpun Werajong ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2560 ขอรับบริจาคเลือดเลือดให้ นพ.จรรยา บุญลาภทวีโชค อายุ 41 ปี กุมารแพทย์ สาขาระบบทางเดินหายใจในเด็ก และเวชบำบัดวิกฤต รพ.เลิดสิน ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว รอบที่สอง ขณะนี้รักษาตัวที่รพ.รามธิบดี ให้เคมีบำบัด ต้องใช้เลือดเลือดจำนวนมาก โดยหลังโพสต์ข้อความไม่นาน ชาวโซเชียลได้ช่วยกันแชร์ข้อความขอรับบริจาคเลือดและแสดงความประสงค์บริจาคเลือดเองจำนวนมาก
เว็บไซต์คมชัดลึก (20 พ.ค. 60)	<b>“อินสตาแกรม”บั่นทอนจิตวัยรุ่นมากที่สุด</b> -เสนอข่าว ราชสมาคมเพื่อสาธารณสุข และขบวนการสุขภาพจิตวัยรุ่น ประเทศอังกฤษ ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 14-24 ปี เกือบ 1,500 คน พบว่า อินสตาแกรมส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพทั้งต่อภาพลักษณ์ร่างกายวัยรุ่น ปริมาณและคุณภาพการนอน มีส่วนทำให้เกิดการกลั่นแกล้ง ความเครียด ซึมเศร้า และกลัวว่าจะพลาดข่าวหากเชื่อมต่อไม่ได้ เช่นเดียวกับสแนปแชต ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก ที่สร้างความเสียหายแบบเดียวกัน มีเพียงยูทูปเท่านั้นที่

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ส่งผลทางบวกต่อชีวิตวัยรุ่น จึงเรียกร้องให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ ทำข้อความเตือนผู้ใช้ที่เข้ามาเล่นบอย ระบุกลุ่มผู้เล่นที่อาจมีปัญหาสุขภาพจิต ติดป้ายบอกการช่วยเหลือให้ชัดเจน และขอให้เฟซบุ๊กเน้นย้ำภาพที่ถูกตักแต่ง ซึ่งวัยรุ่นกว่า 2 ใน 3 นิยมใช้เทคนิคนี้ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของผู้ใช้ แม้หลายคนระบุว่า อินสตาแกรมมีข้อเสียหลายประการ แต่มีข้อดีช่วยให้ผู้ใช้ได้แสดงออกถึงตัวตนและอัตลักษณ์
New)108 (22พ.ค.60)	<b>โรคไขหวัดนก</b> -เสนอข่าว จีนเตรียมประกาศปิดตลาดค้าเนื้อสัตว์ปีกแห่งหนึ่งที่เมืองซีอingk ในมณฑลเสฉวน หลังพบพ่อค้าขายในตลาดวัย 44 ปี ติดเชื้อไขหวัดนกสายพันธุ์ H7N9 แต่ยังไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ โดยจีนพบผู้ติดเชื้อหวัดนกสูงขึ้นในปี 2016 โดยเฉพาะในช่วง 4 เดือนแรก และในปี 2017 พบผู้ติดเชื้อลดลง ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เดลินิวส์ คอลัมน์ข่าวสั้น รอบโลก (22พ.ค.60)	<b>สารพิษปนเปื้อนในทะเลเวียดนาม</b> -เสนอข่าว ทางกรมเวียดนามประกาศเตือนชาวประมงให้งดการทำประมงน้ำลึกในรัศมี 20 ไมล์ทะเลจากชายฝั่งใน 4 จังหวัดภาคกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี ของโรงงานเหล็ก ประเทศไต้หวัน จนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประเมินว่าอาหารทะเลจากพื้นที่ดังกล่าวปลอดภัยสำหรับบริโภค



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch